

*

Số 50 -KH/TU

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “*về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới*”

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “*về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới*” (sau đây gọi tắt là *Nghị quyết 20-NQ/TW*), Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các quan điểm nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thời gian qua, phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết số 20-NQ/TW đề ra, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương; các sở, ban, ngành tập trung chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra đến năm 2025 và đến năm 2030.

2. Yêu cầu

Cụ thể hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, kết hợp quân y và dân y; phát triển nguồn dược liệu sẵn có tại Lâm Đồng, phát triển công nghiệp dược; chú trọng phòng, chống dịch, bệnh, đổi mới y tế cơ sở; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện; đẩy mạnh phát triển ngành dược và thiết bị y tế; phát triển nhân lực và khoa học công nghệ; đổi mới hệ thống quản lý, cung cấp dịch vụ và tài chính y tế; chủ động, tích cực hội

nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế nhằm đạt các mục tiêu đề ra.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, sở, ngành và người dân tham gia tích cực hơn nữa vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó ngành y tế là nòng cốt.

Các sở, ngành, địa phương và từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để xây dựng các chương trình, đề án và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân phù hợp với hoàn cảnh thực tế của từng địa phương, đơn vị. Trước hết trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn minh, tham gia bảo hiểm y tế toàn dân, thực hiện các quy định về phòng dịch, phòng và chữa bệnh.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đạt mục tiêu đề ra.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tâm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống; giảm tỉ lệ mắc bệnh và tử vong do bệnh, dịch bệnh; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần tăng tuổi thọ, nâng cao các chỉ số sức khỏe cơ bản của người dân.

Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng, bền vững, đáp ứng các yêu cầu về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh có đạo đức, năng lực chuyên môn giỏi. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Đến năm 2025

- Tuổi thọ trung bình khoảng 74 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 67 năm.
- Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%.
- Tỉ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 95% với 12 loại vắc xin. Giảm tỉ suất tử vong trẻ em: dưới 5 tuổi còn 18,5‰; dưới 1 tuổi còn 11‰.
- Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 18%. Tỉ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 12%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 167 cm, nữ 156 cm.
- Phần đầu trên 90% dân số được quản lý sức khỏe; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện công tác y tế dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm.
- Đạt 25 - 27 giường bệnh viện; 8 - 9 bác sĩ; 1,25 dược sĩ đại học; 16 - 17 điều dưỡng viên trên 10.000 dân. Tỉ lệ giường bệnh tư nhân đạt 6,6%.

- Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế đạt trên 80%.

2.2. Đến năm 2030

- Tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm.

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95% dân số. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%.

- Bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt trên 95% với 14 loại vắc xin. Giảm tỉ suất tử vong trẻ em: dưới 5 tuổi còn 15‰; dưới 1 tuổi còn 10‰.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 15%; không chế tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 10%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, nữ 157,5 cm.

- Phần đầu trên 95% dân số được quản lý sức khỏe; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện công tác y tế dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm.

- Đạt 27 - 29 giường bệnh viện, 9 - 10 bác sĩ, 1,3 dược sĩ đại học, 19 - 20 điều dưỡng viên trên 10.000 dân. Tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 7,6%.

- Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%.

- Phần đầu hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ các dịch bệnh HIV/AIDS, lao và sốt rét.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị, mỗi người dân trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế, yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe như môi trường, thể dục, thể thao, văn hóa... vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm và dài hạn của các ngành, các cấp, các địa phương. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn các hành vi, lối sống ảnh hưởng xấu tới sức khỏe; xử lý nghiêm các vi phạm về ô nhiễm môi trường; sản xuất, nuôi trồng, chế biến, kinh doanh thực phẩm không an toàn.

Phát huy mạnh mẽ vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cả cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết, các chế độ, chính sách về y tế và các lĩnh vực liên quan tới sức khỏe. Hàng năm có tổng kết, đánh giá, báo cáo tổ chức Đảng cấp trên về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua, các cuộc vận động có các nội dung, tiêu chí liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác chăm sóc sức khỏe, huy động các tổ chức xã hội, tôn giáo tham gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo quy định của pháp luật.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên y tế. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác phát triển Đảng, nhất là đối với cán bộ y tế trẻ.

2. Nâng cao sức khỏe nhân dân

Chú trọng các vấn đề bảo đảm dinh dưỡng theo các nhóm tuổi, đặc biệt là bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người dân tỉnh Lâm Đồng; phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng; dinh dưỡng học đường; kiểm soát thừa cân - béo phì và phòng chống bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng; dinh dưỡng điều trị tại các bệnh viện; cải thiện an ninh dinh dưỡng, thực phẩm hộ gia đình và đáp ứng dinh dưỡng trong trường hợp khẩn cấp, các bệnh xã hội hiện đại như: tự kỷ, trầm cảm....

Về phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe: giáo dục hình thành lối sống lành mạnh cho trẻ em, thay đổi hành vi không hút thuốc lá, không uống rượu bia, rửa tay với xà phòng và thực hiện tiêm chủng phòng bệnh.

Về chăm sóc sức khỏe, kiểm soát bệnh tật: quản lý sức khỏe, phát hiện sớm và theo dõi lâu dài các bệnh mạn tính để giảm biến chứng, giảm tử vong và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Tập trung vào tăng khả năng tiếp cận đối với dịch vụ y tế của người dân ngay tại y tế cơ sở; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em các thể; giảm tỷ lệ chết mẹ, chết trẻ em...

Khuyến cáo mạnh mẽ để nhân dân biết, thực hiện chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn phù hợp cho từng nhóm đối tượng, nguồn nguyên liệu, khẩu vị của người Việt. Thực hiện kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc.

Đổi mới căn bản việc giáo dục thể chất, tâm lý, tăng số môn tập luyện tự chọn trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ với tập luyện ngoài nhà trường. Tăng cường và đổi mới công tác y tế học đường trên cơ sở gắn chặt với y tế cơ sở.

Phát triển mạnh các phong trào rèn luyện thân thể. Khai thác hiệu quả các thiết chế thể dục thể thao. Vận động và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, không gian để người dân tham gia và được bảo vệ, nâng cao sức khỏe, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Phát huy hiệu quả các thiết chế, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao. Tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh, xóa bỏ các tập tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu tới sức khỏe nhân dân. Xây dựng, nâng cấp các hệ thống cấp thoát nước; xử lý chất thải;

khắc phục ô nhiễm các nguồn nước, các cơ sở sản xuất. Chống lạm dụng hoá chất trong nuôi trồng, chế biến sản phẩm.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thảm họa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng, chống tai nạn thương tích, cháy nổ; triển khai tốt công tác bảo vệ sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

3. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở

Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án về bảo đảm an ninh y tế, ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp; triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Củng cố vững chắc hệ thống tiêm chủng, thực hiện tiêm đủ số lượng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng theo quy định của Bộ Y tế.

Tập trung phát triển y học gia đình theo quy định của Bộ Y tế. Triển khai hoạt động các trạm y tế xã, phường, thị trấn (tuyên xã) theo nguyên lý y học gia đình; đẩy mạnh quân dân y kết hợp; kết nối y tế cơ sở với các phòng khám tư nhân, phòng chẩn trị đông y.

Triển khai mạnh các hoạt động dự phòng, khám sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật; tập trung chỉ đạo, triển khai các hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; đẩy mạnh việc quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở.

Đổi mới và hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển. Tổ chức sắp xếp hệ thống y tế công, đặc biệt là y tế cơ sở, tạo ra mô hình hợp lý và ổn định dựa trên quản lý theo ngành đối với y tế địa phương; bên cạnh đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm khuyến khích phát triển và mở rộng mạng lưới y tế cơ sở đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe.

Tiếp tục triển khai và sớm hoàn thiện sổ sức khỏe điện tử đến từng người dân. Cập nhật các thông tin, chỉ số sức khỏe của người dân khi đi khám sức khỏe, khám, chữa bệnh vào sổ sức khỏe điện tử. Thực hiện lộ trình phù hợp, từng bước tiến tới mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khỏe, khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm.

Chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc các quy định về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi hậu quả của chiến tranh và các đối tượng ưu tiên. Phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật phù hợp với phong tục, tập quán, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện

Rà soát, xây dựng quy hoạch mạng lưới y tế tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025 tầm nhìn 2030 để triển khai nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Xây dựng và thực hiện chương trình phát triển y học cổ truyền, tăng cường kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh các tuyến, đặc biệt tuyến cơ sở; tăng cường công tác đào tạo, luân phiên, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; đẩy mạnh đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức và xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường; đầu tư phát triển các kỹ thuật cao, tiên tiến, kể cả tuyến dưới để người dân tin tưởng vào chất lượng dịch vụ tuyến dưới mà không phải vượt lên tuyến trên.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phác đồ, quy trình, hướng dẫn điều trị thống nhất trong toàn tỉnh. Thực hiện tiêu chí đánh giá, kiểm định độc lập, xếp hạng bệnh viện theo chất lượng phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của Bộ Y tế. Xây dựng quy trình bảo đảm an toàn người bệnh, kiểm soát tốt tai biến y khoa. Giảm tối thiểu nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh. Cải cách thủ tục hành chính, đăng ký khám, chữa bệnh qua mạng để giảm phiền hà, thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho người bệnh.

Phê duyệt danh mục dịch vụ kỹ thuật các tuyến phải có đủ năng lực thực hiện, tiến tới bảo đảm chất lượng từng dịch vụ kỹ thuật đồng đều giữa các tuyến. Thực hiện lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám, chữa bệnh gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ theo quy định của Bộ Y tế và có chính sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ ngay tại tuyến dưới.

Phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh; đồng thời xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, nhất là mô hình bệnh viện hoạt động không vì lợi nhuận; thúc đẩy hợp tác công - tư, tạo môi trường bình đẳng cả về hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân.

Đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động, quản lý các bệnh viện công lập gắn với trao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình. Cơ sở công lập bảo đảm cung cấp đầy đủ dịch vụ y tế ở mức độ cơ bản; được tổ chức cung cấp các dịch vụ cao hơn, dịch vụ theo yêu cầu nhưng phải công khai, minh bạch. Xây dựng cơ chế, chính sách về nhân lực, tài chính để thực hiện chăm sóc toàn diện trong các cơ sở khám, chữa bệnh; bảo đảm nguồn tài chính cho hoạt động thường xuyên của các cơ sở khám, chữa bệnh cơ bản từ nguồn thu dịch vụ.

Đầu tư một số cơ sở khám, chữa bệnh với chất lượng dịch vụ kỹ thuật và chăm sóc chất lượng cao theo nhu cầu để thu hút người có thu nhập cao đến khám, chữa bệnh.

Thực hiện lộ trình thông tuyến khám chữa bệnh gắn với đổi mới giá dịch vụ, cơ chế đồng chi trả, nâng cao chất lượng dịch vụ để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ ngay tại tuyến dưới; liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, các thông tin, kết quả chẩn đoán, điều trị giữa các cơ sở khám, chữa bệnh và với tuyến y tế cơ sở để thực hiện, theo dõi, chăm sóc toàn diện, liên tục người bệnh; cập nhật thông tin sức khỏe cá nhân khi khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế vào hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân. Tăng cường khám, chữa bệnh cho các đối

tượng chính sách.

5. Đẩy mạnh phát triển ngành dược và thiết bị y tế

Tiếp tục các giải pháp để bảo đảm thuốc đủ về số lượng, tốt về chất lượng, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất trong nước.

Tăng cường đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương, bảo đảm công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí, bảo đảm kỷ cương pháp luật, hiệu quả, chuyên nghiệp.

Củng cố hệ thống phân phối thuốc, bán lẻ thuốc đúng quy định pháp luật.

Xây dựng và thực hiện đề án quản lý hệ thống bán buôn, bán lẻ thuốc tại các nhà thuốc trong và ngoài bệnh viện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để truy xuất nguồn gốc thuốc, chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn.

Đẩy mạnh nghiên cứu, kiểm nghiệm, chứng minh tác dụng của các phương thức chẩn trị, điều trị không dùng thuốc, các bài thuốc, vị thuốc y học cổ truyền. Hỗ trợ phát hiện, đăng ký, công nhận sở hữu trí tuệ và thương mại hóa các bài thuốc y học cổ truyền; tôn vinh và bảo đảm quyền lợi của các danh y.

Ban hành các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất thuốc, thiết bị, vật tư y tế, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị dược phẩm trong nước và khu vực.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng kém chất lượng, có nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Tăng cường kiểm soát chất lượng thuốc, dược liệu ngoại nhập.

Ưu tiên đầu tư và tập trung phát triển các vùng chuyên canh, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, bảo quản, chế biến dược liệu, dược phẩm. Khẩn trương xây dựng Đề án về phát triển vùng dược liệu; phấn đấu đưa Lâm Đồng trở thành một trong những trung tâm dược liệu lớn cả nước.

6. Phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế

Liên kết với các trường đại học y dược, các bệnh viện lớn của Bộ Y tế, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ y, dược; nhất là đào tạo sau đại học, đào tạo chuyên gia. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực quản lý các cơ sở y tế. Thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định pháp luật bảo đảm chất lượng nhân lực đầu vào của các cơ sở y tế.

Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ y, dược. Ưu tiên nghiên cứu ứng dụng. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên ngành thiết bị y tế. Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án ứng dụng, sử dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học kỹ thuật vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm gắn kết, phát huy trách nhiệm, vai trò các bệnh viện trong đào tạo nguồn nhân lực y tế. Có cơ chế giao trách nhiệm, tôn vinh các bệnh viện, các bác sĩ, nhà khoa học tham gia đào tạo nhân lực y tế.

Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế chuyên

môn, đạo đức nghề nghiệp; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cơ sở y tế, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại đến nhân phẩm và sức khỏe thầy thuốc.

Có cơ chế, chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y tế có y đức và chuyên môn giỏi. Xây dựng chính sách đủ mạnh để thu hút, khuyến khích người có trình độ chuyên môn cao làm việc trong ngành y tế tỉnh Lâm Đồng; làm việc tại y tế cơ sở, các lĩnh vực y tế dự phòng, pháp y, tâm thần, lao, phong,...

7. Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế

Thực hiện sắp xếp hệ thống tổ chức y tế của tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tính đồng bộ, toàn diện để đáp ứng sự thay đổi của mô hình bệnh tật, dân số già, đô thị hóa, di dân, biến đổi khí hậu; lồng ghép, kết hợp chặt chẽ giữa dự phòng, nâng cao sức khỏe với khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giữa y dược cổ truyền và y học hiện đại.

Quản lý các cơ sở y tế theo nguyên tắc thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ trong toàn tỉnh; đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị, trung tâm làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh thành trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) để giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng, bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, các dịch vụ y tế khác; trung tâm trực tiếp quản lý trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực (nếu có). Rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực. Triển khai Bệnh viện Sản - Nhi theo kế hoạch.

Tổ chức hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo 3 cấp chuyên môn. Tổ chức hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn gắn với y tế học đường và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

Xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển mạnh hệ thống cấp cứu tại cộng đồng trước khi vào bệnh viện. Khuyến khích phát triển mạnh mẽ hệ thống bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng ngoài công lập, đặc biệt là các mô hình hoạt động không vì lợi nhuận.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Tập trung đẩy nhanh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung cấp dịch vụ, giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho người dân, đảm bảo kết nối liên thông giữa cơ sở y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội.

8. Đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế

Ưu tiên bố trí ngân sách, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi ngân sách địa phương của tỉnh. Tập trung ngân sách cho y tế dự phòng, y tế cơ sở ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, các lĩnh vực phong, lao, tâm thần ...; dành ít nhất 35% ngân sách y tế cho công tác y tế dự phòng.

Hoàn thành việc chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế gắn với